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	 “สิ่งที่นักศึกษาที่เข้าร่วมฟังการเสวนา
ในครั้งนี้จะได้รับ	คือ	แรงบันดาลใจ	แรงจูงใจ
ตัวเอง	เพื่อผลักดันตัวเองให้สามารถเดินไปสู่
เป้าหมายและประสบความส�าเร็จในการหางาน
ท�า	หลังจากจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย	และ 
ที่ส�าคัญนักศึกษาที่เข้าร่วมเสวนาจะได้รับฟัง
ข้อมูลจากประสบการณ์จริง	ของผู้เชี่ยวชาญที่
คร�า่หวอดในวงการ	ผ่านการบอกเล่าประสบการณ์
โดยตรงของท่านวทิยากรทีเ่ราเชญิมาบรรยายใน
วันนี้	เช่น	ศิษย์เก่าที่ประสบความส�าเร็จ		ท่าน
วิทยากรท่ีประสบความส�าเร็จในธุรกิจและก้าว
ทันต่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย	ตลอดจนผู้มีประสบ
การด้านบรหิารบคุคลในตลาดแรงงานในปัจจบัุน”	
ประธานคกก.ส่งเสรมิฯ	กล่าว

คกก.ส่งเสริมกจิการฯ จดัเสวนาวชิาการ
สร้างเป้าหมาย ปรบัตวั พฒันาสูก่ารท�างาน

	 คกก.ส่งเสริมกิจการฯ	ดึง	๓	วิทยากรผู้
เชีย่วชาญร่วมถกในการเสวนาวชิาการ	เรือ่ง	“เรียน
เป็น	คิดเป็น	ท�าเป็น	ยุคเทคโนโลยีเปล่ียนโลก”	
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ	เป้าหมายให้แก่นักศึกษา	
พร้อมรับมือ	ปรับตัว	พัฒนาก้าวสู่การท�างานใน
โลกของเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงได้	ในวันที	่
๑๘	พ.ย.นี้	ณ	ห้องประชุม	ชั้น	๕	อาคารนวัตกรรม		
เวลา	๑๓.๐๐	น.	เป็นต้นไป	

	 นายธนา	ไชยประสิทธิ์	ประธานคณะ
กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ 
จันทรเกษม	กล่าวว่า	คณะกรรมการส่งเสริมฯ	เห็น
ว่าการศึกษาเป็นเครื่องมือที่ส�าคัญในการพัฒนา
คุณภาพของเยาวชน	การส่งเสริมให้เยาวชนได้รับ
การศกึษาและเจรญิก้าวหน้าในหน้าทีเ่ป็นการสร้าง
รากฐานที่ดีให้แก่สังคม	จึงได้จัดหาทุนการศกึษาให้
แก่นกัศึกษาทีข่าดทนุทรัพย์เป็นประจ�าทกุปี	รวมทัง้ส่ง
เสริมด้านวิชาการตามความต้องการของนักศึกษา	
เช่น	การจัดเสวนาวิชาการ	ในปีที่แล้วเราได้จัด
เสวนาเรื่องภัยมืดสังคมออนไลน์	และในปีน้ีเราได้
จัดเสวนาอีกครัง้เพราะนกัศึกษาได้เรยีกร้องมา	โดย
ในปีนีเ้ป็นการจดัเสวนาในเรือ่ง	“เรยีนเป็น		คดิเป็น	
ท�าเป็น	ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”	เล็งเห็นว่าเป็น
หัวข้อที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับนักศึกษาท่ี
เข้าร่วมกิจกรรม	

	 “การเสวนาในหัวข้อนี	้“เรยีนเป็น	คดิเป็น		
ท�าเป็น	ยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก”	ต้องการสร้าง
แรงบันดาลใจในการเรียนให้กับนักศึกษาอย่างมี
เป้าหมาย	รวมทั้งสร้างความตระหนักให้นักศึกษา
พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านอาชีพที่
จะเกิดขึ้นใน	๕	-๑๐	ปีข้างหน้า	

	 เทคโนโลยีที่ถูกพัฒนาขึ้นมาในยุคสมัย
นี้สามารถใช้ทดแทนงานได้มากมาย	หลายอาชีพ	
นกัศกึษาทีก่�าลงัเรยีนอยูจ่ะต้องปรบัตวัและเท่าทนั
ต่อการเปลีย่นของสงัคมและโลกจากเทคโนโลยีใหม่	
ๆ	ทีถ่กูพฒันาขึน้		และทีส่�าคญันกัศกึษาต้องรูจ้กัคดิ
และท�างานได้	ต้องเปลีย่นวธิคีดิให้แก่นกัศกึษาใหม่
ว่า	เข้าเรยีนในมหาวทิยาลยัมใิช่เพยีงเข้ามาเพือ่ได้
ใบปรญิญาเพยีงอย่างเดยีว	เราเลยคดิว่าการเสวนา
หัวข้อนี้จะช่วยนักศึกษาได้บ้าง”	นายธนา	กล่าว

	 ประธานคกก.ส่งเสริมฯ	กล่าวต่อว่า	
ส�าหรับเนื้อหาในการเสวนาจะเป็นเร่ืองเก่ียวกับ
การสร้างแรงบนัดาลใจในการเรยีนอย่างมเีป้าหมาย	
การพูดถึงวิธีคิด	ซึ่งเป็นเรื่องส�าคัญในการท�างาน

วจิยัฯ เปิดเวทชีีแ้จงโครงการรับได้ทนุ
มุง่เน้นการท�าวจิยัเพ่ือท้องถิน่และสังคม

ปัจจุบัน	ผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายของ
วิทยากรทั้ง	๓	ท่าน	คุณทนง	โชติสรยุทธ์	อดีต
กรรมการผู ้จัดการ	บริษัทซีเอ็ดยูเคชั่น	จ�ากัด	
(มหาชน)	คุณวรพงษ์	รวิรัฐ	นักบริหารบุคคลจาก
ภาคเอกชนและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน	
คณุพนัธ์ศกัดิ	์ลิม้วฒันาย่ิงยง	Country	Manager	
-	Thailand	Anymind	Group	&	Founder	
Moindy	Digital	Co.,Ltd.ด�าเนินรายการโดย
คุณเด่นชัย	อัครเดชเดชาชัย	กรรมการบริษัท	ไท
ยลักซ์	เอ็นเตอร์ไพรส์	จ�ากัด	(มหาชน)	จะเห็น
ได้ว่า	วิทยากรแต่ละท่านของเราล้วนแต่เป็นผู้รู้ 
ผู้เชี่ยวชาญในหัวข้อเสวนาเป็นอย่างสูง

	 สถาบันวิจัยและพัฒนา	จัดกิจกรรม
เปิดเวทีชี้แจงโครงการวิจัยภายใต้โครงการ	
“การสนับสนุน	พัฒนา	และติดตามนักวิชาการ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม	ในการ
ท�าวิจัยเพ่ือท้องถิ่นในลักษณะงานวิชาการเพื่อ
สังคม”	โดยการเปิดเวทีในครั้งนี้เป็นการชี้แจง
โครงการวิจัยที่มีลักษณะการท�างานวิจัยและ
งานวิชาการเพื่อท้องถิ่น

	 	ศาสตราจารย์	ดร.พรรณี	บัวเล็ก	 
ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กล่าวว่า	
การจัดกิจกรรมในคร้ังน้ีเร่ิมจากโครงการวิจัย
ริมคลองลาดพร้าวที่เป็นความร่วมมือระหว่าง
มหาวิทยาลัยกับส�านักงานคณะกรรมการส่ง
เสริมวิทยาศาสตร์	วิจัยและนวัตกรรม	(สกสว.)	
เป็นการสนับสนุนให้นักวิจัยของมหาวิทยาลัย
ได้ท�าการวิจัยเพื่อท้องถ่ินที่เรียกว่า	Com-
munity	Based	Research	(CBR)	โครงการ
นี้เป็นโครงการเริ่มต้นที่จะพัฒนานักวิจัยของ
มหาวิทยาลัยโดยดึงองค์กรที่ให้ทุนและผู้ทรง
คณุวฒุจิากภายนอกเข้ามาพฒันานกัวจิยั	เพือ่ให้
เข้าใจการท�างานแนว	CBR	อย่างถูกต้อง

		 “การท�างานในครั้งนี้เป็นการท�างาน
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
ทาง	สกสว.	นอกจากนี้เราจะต้องท�างานโดย
ใช้ความร่วมมือกับชุมชน	เขต	หน่วยงานท้อง

ที่และภาคีที่เกี่ยวข้องกับพื้นท่ีริมคลองทั้งหมด	
ทั้งนี้เพื่อให้งานด�าเนินไปอย่างได้ผลจริง	ๆ 	ทาง
สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงได้เรียนเชิญบุคลากร
จากภายนอกเข้าร่วมงานในครัง้นี	้ประกอบด้วย
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ตัวแทนชุมชนในพ้ืนที่	ส�านักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์	วิจัย
และนวัตกรรม	(สกสว.)	และหน่วยงานอื่น	ๆ	 
อีกด้วย”	ผอ.พรรณี	กล่าว

		 ศาสตราจารย์	ดร.พรรณี	กล่าวต่อว่า	
ภายในงานจะเป็นการน�าเสนอโครงการวิจัยใน
พื้นที่	ของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยที่น�าผลงาน
วิจัยสู่การพัฒนาท้องถ่ิน	จนได้รับทุนอุดหนุน
การท�าวจิยัจากทางมหาวทิยาลยั	และทางสกสว.	
โดยมอีาจารย์สชุาดา	ทองอ้น	และอาจารย์ภทัรมน	
กล้าอาษา	

		 ศาสตราจารย์	ดร.พรรณี	กล่าวต่ออีก
ว่า	เวทชีีแ้จงโครงการวจิยันีจ้ะสร้างความเข้าใจ
ในการท�างานร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับ
พื้นที่ทั้งภาครัฐและภาคประชาชน	เป็นการ
สื่อสารประกาศว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร
เกษม	ก�าลังที่จะท�างานในด้านของการวิจัย	
เพื่อเป็นการพัฒนาท้องถ่ินในทุก	ๆ	ด้าน	และ
หน่วยงานไหนที่พร้อมจะสนับสนุนการท�าวิจัย	
สามารถร่วมงานกับหน่วยงานของมหาวิทยาลยั
ได้อีกด้วย
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  ว่าด้วยเรื่องของการอ่าน ต้อง
บอกว่าไม่มีการสิ้นสุด พอเราอ่านเรื่อง
หนึง่ กต้็องมเีรือ่งต่อ ๆ  ไปเสมอ ส�าหรบันกั
อ่านตวัยกน่าจะคุ้นชิน้กับการอ่านทีไ่ม่รูจ้บ
อย่างแน่นอน

  สัปดาห์นี้ เราจะอยู่กับหนึ่งสาว
ที่เป็นนักอ่านไม่แพ้ท่านอื่่น ๆ เธอมีชื่อ
ว่า... “อลิซ” หรือ นางสาวอลิสา จิวสกุล 

นักตรวจสอบภายใน ส�านักงานตรวจสอบ
ภายใน จะแบ่งปันประสบการณ์การอ่าน	
หนงัสอืด	ีๆ 	ทีเ่ธอชืน่ชอบและหลงไหลกนัค่ะ

  “หนงัสอืเล่มนี ้มชีือ่ว่า... บ้านแห่ง
ความลับ House of Secrets (แต่งโดย เนด 
วิซซินี  และคริส โคลัมบัส) จากส�านักพิมพ์
นานมบุ๊ีคส์พบัลเิคชัน่ส์ เป็นหนงัสอืเกีย่วกบั
การผจญภัยของพี่น้องสามคนกับบ้านที่มี
ความลับซ่อนแอบ แค่ชือ่เรือ่งกเ็ป็นหนงัสอื
ที่น่าชวนติดตามมากเลยค่ะ”

  “ที่อลิซ ชอบหนังสือเล่มนี้มาก ๆ 
เพราะ เนื้อเรื่องชวนติดตามสุด ๆ ค่ะ มึ
ความน่าค้นหาตลอดการอ่าน การผจญ
ภัยไปกับการหาเร่ืองราว การไขความลับ
และยังท�าให้เรารู้ถึงการแก้ไขปัญหา ความ
เป็นคนช่างสังเกตของเด็ก ๆ อ่านแล้ว
สร้างจินตนาการได้ดี สร้างสรรค์มมากค่ะ”  
อลิซ	เล่าถึงสาเหตุที่เธอหลงใหลและชื่น
ชอบหนังสือเล่มนี้	และยังเล่าถึงสิ่งที่เธอได้
รับจากหนังสือเล่มนี้ว่า

  “คงเป็นเรื่องของความรัก ความ
สามัคคีของพี่น ้อง และการเอาตัวรอด
โดยใช้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากับ
สถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่งเราเองก็
สามารถน�าเรือ่งราวเหล่านีม้าปรบัใช้กบัตวั
เองได้ ไม่ว่าจะเรือ่งของการใช้ชวีติหรอืการ
รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้นได้”

  “หากพูดถึงแนวการอ่านแล้วล่ะ

ก็... อลิศเป็นคนที่ชื่นชอบการอ่านหนังสือ
แนวผจญภัย แนวโลกของจิตนาการมาก ๆ  
เลยค่ะ เพราะมนัท�าให้ตวัเรารูส้กึผ่อนคลาย  
มีความสุขไปกับการอ่านทุก ๆ คร้ังค่ะ ”  
อลิซ เล่าถึงแนวการอ่านของเธอได้อย่าง
น่าสนใจ และยังทิ้งท้ายชวนให้หันมาอ่าน
หนังสือกันด้วยว่า

  “ลองอ่านเนื้อเรื่องย่อ ๆ ก่อนค่ะ 
สนใจเราก็ไปอ่านตัวเต็มต่อได้ หรืออาจ
จะอ่านหนังสือท่ีเขียนโดยนักแต่งท่ีบริษัท
ภาพยนต์น�าไปสร้าง เพราะหนงัสอืประเภท
น้ีจะท�าให้ผู ้อ ่านเพลิดเพลิน เช่น เร่ือง 
เพอร์ซย์ี แจก็สนัค่ะ เพราะเป็นการเล่าเร่ือง
การผจญภัยของลูกผสมระหว่างบุตรของ
เทพเจ้าและมนุษย์ ความมีคุณธรรม การ
แก้ไขปัญหา ซึ่งผู้แต่งจะมีเทคนิคการเล่า
เรื่องที่น่าสนใจ ท�าให้การอ่านหนังสือจะ
สนุกกว่าการชมภาพยนตร์ เพราะในหนงัสอื
สามารถสร้างจินตนาการได้ดีกว่า”

”

เนื้อเร่ืองชวนติดตามสุด ๆ ค่ะ มึ
ความน่าค้นหาตลอดการอ่าน การ
ผจญภัยไปกับการหาเรื่องราว การไข
ความลับและยังท�าให้เรารู้ถึงการแก้ไข
ปัญหา ความเป็นคนช่างสังเกตของ
เด็ก ๆ อ่านแล้วสร้างจินตนาการได้ดี 
สร้างสรรค์มมากค่ะ

  
 

ประเพณีลอยกระทง
	 	 เทศกาลลอยกระทง	มขีึน้เป็นประจ�าทกุปี	ในวนัขึน้	๑๕	ค่ะเดอืน	๑๑	ถอืเป็นอกีหนึง่ประเพณไีทยทีส่บืทอดกนัมาอย่างช้านาน	และปีนี้
มหาวิทยาลยัของเรากไ็ด้จดักจิกรรมสืบสานประเพณลีอยกระทงขึน้เป็นประจ�าทกุปี	ด้วยเหตนุี	้เรามาฟังเสียงชาวจนัทรเกษมกนัค่ะว่า	เขามีวธิกีาร
สบืทอดประเพณวัีฒนธรรมไทยในวันลอยกระทงกันอย่างไรบ้างมาฟังกนัเลยค่ะ

นายชวินทร์ หลานดนิทองดี (เอก)
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส�านักงานสภามหาวิทยาลัย ส�านักงานอธิการบด ี  
	 	 ผมเห็นว่าควรต้องเริ่มต้นตั้งแต่วัยเยาว์	โดยให้เด็ก	ๆ 	มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันลอย
กระทง	และอธบิายให้เหน็ถึงความส�าคญัของประเพณกีารลอยกระทง	เพือ่ส่งเสรมิและปลกูจติ
ส�านึกให้ตระหนักถึงมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าที่มีมายาวนานของคนไทย	
และเป็นการสร้างภาพลักษณ์อันดีงามให้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกเพื่อชักจูงและดึงดูดให้
นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศเดินทางมาท่องเที่ยวยังประเทศไทยอีกด้วย..”

นางสาวกิฑาทิพย์ ตันสนิ (เดย์)
บคุลากรปฏบิติัการ กองบริหารงานบุคคล ส�านกังานอธิการบด ี  
	 	 สอนลกูหลานให้ตระหนกัถงึความส�าคญัของประเพณวีนัลอยกระทงให้แก่ลกูหลาน	เยาวชนรุน่หลัง	เพราะ
น�า้เป็นส่ิงทีห่ล่อเลีย้งชวีติให้เกดิความอดุมณ์สมบรูณ์และให้ประโยชน์ต่าง	ๆ ไม่ว่าจะเป็นการน�ามาใช้อาบ	ใช้กนิ	และ
น�าไปใช้หล่อเลีย้งพืชพนัธต่์าง	ๆ 	ใหเ้จริญเตบิโตงอกงาม	ถอืได้ว่าเป็นสิง่ที่มคีณุแก่เรา	ดงันั้น		การแสดงออกถงึความ
ส�านึกบุญคุณ	การขอขมาลาโทษ	ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ควรกระท�าอย่างยิ่ง
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 เด็กใช้เทคโนโลยีในทางที่ผิด และ
การยดึตดิเป็นแฟชัน่ ผลเสยีจงึมมีากกว่าผลด!ี!! 

	 เมื่อเทคโนโลยีก้าวเข้ามามีบทบาท
อย่างมากในสังคม	ผู้คนก็เร่ิมเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิตของตัวเองให้เท่าทันกับเทคโนโลยี	ดูผิว
เผินอาจจะมองว่าการมีเทคโนโลยีใช้อาจเป็น
เรื่องที่ดี	แต่ในมุมสะท้อนกลับ	ผลของการมี
เทคโนโลยีก็สร้างผลเสียให้แก่สังคมได้ไม่น้อย
ไปกว่ากัน	

	 จากข่าวฮือฮากันไปเม่ือสัปดาห์ก่อน	
หลังมีผู้ใช้อินเทอร์เน็ตออกมาโพสต์ข้อมูลถึง
พฤติกรรมของเด็กสาววัยรุ่นตอนต้น	ได้เสนอ
ตัวกับเจ้าของร้านโทรศัพท์เพื่อแลกกับสมาร์ท
โฟนรุ่นล่าสุด	โดยเจ้าตัวไม่ได้นึกถึงสถานภาพ
ของตวัเองทีย่งัคงเป็นผูเ้ยาว์	อยูใ่นความรบัผดิ
ชอบของผู้ปกครอง	และคาดว่าเจ้าตัวคงไม่ได้
นกึถงึผลกระทบทีจ่ะเกดิข้ึนตามมาในภายหลงั	

	 ด้วยพฤตกิรรมฉาวของเดก็สาวรายนี้	
ยังเป็นตัวสะท้อนถึงทัศนคติ	ความคิดของวัย
รุ่นหญิงในสังคมไทยปัจจุบัน	ที่เริ่มออกนอก
กรอบมากขึ้น	ไม่รักนวลสงวนตัวเหมือนคน
รุน่ก่อน	ๆ 	กล่าวคอื	เดก็สาวสมยันีน้ยิมรกัสนกุ
ท้าทาย	เริม่ลองผดิลองถกูตามเพือ่นฝงูมากขึน้	
บางครั้งก็ยอมเสียตัวตั้งแต่วัยรุ่นกับเพ่ือต่าง
เพศทีต่วัเองคดิว่ารักจรงิ	ในขณะทีม่องข้ามถึง

สถานะของตัวเองที่ยังเป็นเพียงแค่เยาวชน	
	 ส่วนการใช้เทคโนโลยี	การติดสินค้า

แบรนด์เนมส�าหรับเด็กสาววัยรุ่น	ถือว่าเป็น
เร่ืองปกติธรรมดาที่อยากได้อยากมีกับสิ่งของ
สวย	ๆ	งาม	ๆ	แต่ผลลัพธ์การใช้เทคโนโลยี
ในยุคน้ี	ท�าให้เด็กมีความคิดเป็นของตัวเอง
มากขึ้น	แสดงอารมณ์ออกได้ง่าย	บางครั้งยัง
ท�าให้เด็กมีความก้าวร้าวเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน	

และเด็กยังมีความเข้าใจว่า	การใช้	การเล่น
อินเทอร์เน็ตสามารถท�าอะไรก็ได้	ไม่กลัวการ
ถูกเผยแพร่แชร์ต่อ	อย่างชัดเจนที่สุดความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับ	พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์	เด็ก
วัยรุ่นน้อยคนนักที่ใส่ใจในเรื่องนี้	

	 ประกอบกับสถาบนัครอบครวั	คนใน
สงัคมอาจจะกล่าวโทษพ่อแม่ทีเ่ลีย้งลกูของตวั
เองไม่ด	ีอย่างในกรณขีองเดก็สาวรายน้ี	ในโลก
ไซเบอร์ต่างว่ากล่าวถึงพ่อแม่	หรือครอบครัว
ของเดก็ในทางทีเ่สยีหาย	แต่ไม่ได้มองถงึปัจจยั
ภายนอก	ไม่ว่าจะเป็นสังคมนอกบ้านของเด็ก	
หรือ	พฤติกรรมติดสมาร์ทโฟนที่เด็กสาวรายนี้
ได้แสดงออกมาอย่างชดัแจ้ง	ยอมท�าทกุวถีิทาง
เพ่ือให้ได้สินค้ามาครอบครอง	โดยไม่สนใจว่า

จะเป็นวิธีที่เหมาะสมหรือไม่	
	 ในเรื่องนี้คงไม่ใช่การถกเถียงถึง

ปัญหาวยัรุน่	หรือปัญหาครอบครวัอกีต่อไป	แต่
ยงัต้องพดูถงึปัญหาการใช้เทคโนโลยท่ีีเข้ามามี
บทบาทในชวีติคนในสงัคมมากเกนิไป	การปลกู
ฝังถงึการใช้สนิค้าทีฟุ่ม่เฟือย	ความจ�าเป็นของ
การใช้งาน	ต้องมกีารละลายพฤติกรรมการติด
แฟชั่น	การตามเทรนด์ความนิยม	ซึ่งหลายคน

ยังมองว่าถ้าล้าหลงัยังเป็นเรือ่งผดิ	เพราะทกุ	ๆ 	
ปีสนิค้าไอทเีหล่านีม้กีารพฒันาให้แตกต่างและ
ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา	ภายใต้ระบบเศรษฐกิจ
แบบทุนนิยมที่ต้องหาแรงจูงใจผู้บริโภคด้วย
นวัตกรรมใหม่	ๆ	โดยไม่ได้สนใจผลลัพธ์หรือ
ประโยชน์จากผลติภณัฑ์ของตวัเองอย่างยัง่ยนื	

 ดัง้น้ีแล้ว จงึไม่น่าแปลกใจทีเ่ด็กสาว
รายนีย้อมลงทนุแลกตวักบัคนแปลกหน้า เพยีง
เพราะอยากให้ตัวเองเป็นคนที่ทันสมัย อิน
เทรนด์ และสังคมรอบข้างยอมรับ ในวิธีการ
แบบผิด ๆ โดยหารู้ไม่ว่าตัวเองถูกล้างสมอง
ไปเรยีบร้อยแล้วจากผูค้ดิค้นนวตักรรมทีไ่ม่ได้
ใส่ใจถึงเงินในกระเป๋าของผู้บริโภค นอกจาก
ผลประกอบการและก�าไรของตวัเอง

ข้อมูลจาก : www.kroobannok.com

ในเรื่องนี้คงไม่ใช่การถกเถียงถึง
ปัญหาวยัรุน่ หรอืปัญหาครอบครวั
อีกต่อไป แต่ยังต้องพูดถึงปัญหา
การใช้เทคโนโลยีที่ เข ้ามามีบทบาท
ในชีวิตคนในสังคมมากเกินไป การ
ปลูกฝังถึงการใช้สินค้าที่ฟุ่มเฟือย 
ความจ�าเป็นของการใช้งาน ต้องมี
การละลายพฤติกรรมการติดแฟชั่น 
การตามเทรนด์ความนิยม

เมือ่เทคโนโลยล้ีางสมองเดก็
...จะเกิดอะไรขึ้น!?!
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เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เลขที่ ๓๙/๑ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กทม. ๑๐๙๐๐ บรรณาธิการ วีระชัย ตระหง่านกิจ 
กองบรรณาธิการ : จารุวรรณ จันทมาลา, ธนพล เฉลียวจิตวนิช ,ภัทราพร มลาดินอฟ 

เพื่อเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการใช้กระดาษ “จันทร์กระจ่างฟ้า” ขอความร่วมมือใช้การติดต่อสื่อสารผ่านทาง pr.cru@chandra.ac.th

	 	กีฬาเปตองเป็นอีกหน่ึงชนิดกีฬาท่ี
เรารู้จักกันดี	และนิยมเล่นกันแพร่หลายทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย	เน่ืองจากกีฬาเปตอง
ได้แพร่หลายเข้าสู ่ระบบการศึกษาของไทย	
จากการถูกเลือกให้เป็นกิจกรรมนันทนาการ
ในสถานศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่าง	ๆ 	และ
กฬีาเปตองยงัจดัอยูใ่นการแข่งขนัในระดบัต่าง	

คณะศึกษาศาสตร ์ และนายนนทะสิงห ์
 ค�าสร้าย “เต้ย” นกัศกึษาชัน้ปีที ่๓ สาขาวชิา
พลศกึษา คณะศกึษาศาสตร์ ทีจ่ะมาเล่าให้ฟัง
ถึงการเข้าร่วมการแข่งขันในรายการนี้ครับ

 “เราทั้งคู่ได้เห็นการเล่นเปตองจาก
พี่ ๆ  และเพื่อน ๆ  ครับ ในตอนแรกก็ไม่ได้รู้จัก
กับกีฬาชนิดนี้กันเลย ว่าเล่นยังไงแต่พอพวก
ผมได้ลองลงมือเล่น จึงได้รู้ว่ากีฬาเปตองเล่น
แล้วสนุกมากครับ อีกทั้งยังสร้างสมาธิความ
มุ่งม่ัน ความอดทนให้กับด้วยครับ เลยท�าให้
ผมทัง้ ๒ หนัมาสนใจและเล่นอย่างจรงิจังครบั 
และจะไม่คดิทีจ่ะเลกิเล่นกฬีาเปตองด้วยครบั” 
น้องมดั	และน้องเต้ย	เปิดใจถงึเหตุผลว่าท�าไม
ชอบกีฬาเปตอง

  “พวกผมคดิว่ากฬีาเปตองท�าให้ผมได้
มสีขุภาพร่างกายทีแ่ขง็แรงจากการฝึกซ้อม ได้
สร้างสมาธิให้กับตนเองด้วยครับ และจากการ
แข่งขันในรายการต่าง ๆ พวกผมทั้งคู่ยังท�าให้
ได้มีมิตรภาพและเพื่อนพ้องมากมายจากที่ได้
ไปแข่งขันในรายการต่าง ๆ รวมทั้งยังท�าให้
ผมมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบในตนเอง

“มดั เต้ย” นกัโยนลกูเหลก็มจษ.
คว้าต๋ัวกฬีามหา’ลยัสูร่อบมหกรรม

ๆ	อีกด้วย	เช่นเดียวกับน้อง	ๆ	พลศึกษาท่ีเข้า
ร่วมการแข่งขันในรายการการแข่งขันกีฬามหา
ลยัวทิยาลยัแห่งประเทศไทย	ครัง้ที	่๔๗	ในรอบ
คัดเลือกเขตภาคกลาง	และสามารถทะลุเข้า
สู่รอบการแข่งขันทั่วประเทศ	และในวันนี้ทีม
งานจันทร์กระจ่างฟ้า	ไม่รอช้าที่จะเข้าไปพูด
คยุกบัน้องทัง้	๒	คน	กบันายณัฐพล วนัดรมาน 
“มัด” นักศึกาชั้นปีที่ ๕ สาขาวิชาพลศึกษา 

ธนพล

หลงัจากแข่งขันในครัง้น้ีต่อไปจะเป็นรอบระดบัประเทศครบั ซึง่จะ
เจอกับทมีทีเ่ก่ง และประสบการณ์เยอะครบั พวกเรา ๒ คน จะต้อง
ต้ังใจในการฝึกซ้อมมากขึน้ พดูคยุปรกึษากนัในระหว่างเกมการ
แข่งขันมากขึน้ และจะต้องมสีมาธิมากขึน้ด้วยครบั เพราะพวกเรา
มคีวามคาดหวงัจากการแข่งขันในรายการนีท้ีเ่หมอืนกนัว่าจะคว้า
เหรียญทองกลบัมาฝากพี ่น้อง ชาวจนัทรเกษมให้ได้ครบั พวก
ผมจะท�าให้เต็มทีแ่ละสุดความสามารถของผมครับ
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มากยิ่งขึ้น และสามารถน�าประสบการณ์ไป
ถ่ายทอดกับคนที่สนใจอยากเล่นกีฬาเปตอง
ครับ” น้องมัด	และน้องเต้ย	เปิดเผยถึงกีฬา
เปตองที่ตนเองได้รับจากการเล่น	

 “พวกผมคิดว่ากีฬาเปตองถือว่าเป็น
พื้นฐานของกีฬาประเภทอ่ืน ๆ ท่ีออกก�าลัง
กายในช่วงเริม่ต้น ค่อยเป็นค่อยไป เหมอืนการ
อบอุ่นร่างกายไม่หักโหมเหมือนกีฬาประเภท
อื่นที่ต้องใช้ก�าลังมาก ลักษณะของการเล่น
เป ็นการเสริมสร ้างแนวความคิดและสติ
ปัญญาของผู้เล่น และกีฬาเปตองยังสามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับร่างกายด้วยครับ ทั้งด้าน
ร่างกาย สติปัญญา ด้านสมาธิ และด้านสังคม
ครบั”	น้องมดั	และน้องเต้ย	เล่าถงึจุดเด่น	และ
ประโยชน์จากการเล่นกีฬาเปตอง	พร้อมเปิด
เผยความพอใจหลงัจากทีท่�าคะแนนเป็นอันดบั	
๑	และสามารถเข้าสู่ระดับประเทศว่า

  “จากการแข่งขันในครั้งนี้ผมมีความ
พงึพอใจเป็นอย่างมากเพราะพวกผมมเีวลาใน
การซ้อมไม่มากนกั เนือ่งจากผมอยูช่ัน้ปีที ่๕ จะ
ต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูของสาขา
วิชาพลศึกษา จะมีเวลานิดหน่อยประมาณ 
๑-๒ช่ังโมงในการกลับมาซ้อมท่ีมหาวิทยาลัย
และท่ีผมพอใจคือ ผมได้คัดติดไปรอบระดับ
ประเทศในประเภทคู่ชาย จากทีมที่เข้าร่วม
การแข่งขันทั้งหมดกว่า ๕๐ ทีมครับ ในระดับ
ภาคกลางครับ ยิ่งท�าให้ผมดีใจมาก และใน
เป้าหมายต่อไปของพวกผมจะต้ังใจฝึกซ้อมให้
มากกว่าเดิม และจะน�าข้อผดิพลาดน�ามาแก้ไข
ในรอบต่อไป และจะคว้าเหรียญทองมาให้กับ
มหาวิทยาลัยของเราให้ได้ครับ”

  “การแข่งขันกีฬาในรายการน้ีถือว่า
เป็นการการแข่งขันครั้งสุดท้ายของผมในร้ัว
มหาวิทยาลัยเพราะในปีต่อไปผมก็จะส�าเร็จ
การศึกษาและจะไม่ได้สัมผัสกับการแข่งขัน
แบบน้ีอีก และในครั้งนี้ผมได้ประสบความ
ส�าเร็จเข้าสู่รอบระดับประเทศ นอกจากผม

แล้วยังมีน้องอีก ๑ คนที่ได้มีโอกาสเข้าสู่รอบ
ระดับประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อรุ่นน้อง 
ได้เป็นเสาหลักของทีมเปตอง ของจันทรเกษม
ต่อไปในอนาคต เพราะครัง้นีท้างมหาวทิยาลยั
ได้ส่งเข้าแข่งขัน ๒ คนและได้ประสบความ
ส�าเร็จท้ัง ๒ ประเภทคือ คู ่ชาย เดี่ยวชาย 
ท�าให้รู้สึกภูมิใจเป็นอย่างมากกับการแข่งขัน
คร้ังน้ี ส่วนบรรยากาศในการแข่งขันนั้นเป็น
ไปด้วยความตึงเคลียดทั้งนักกีฬา และโค้ชผู้
คุมทีม เป็นเกมท่ีจะตัดสินถึงอนาคตเลยและ
สุดท้ายผมกับน้องก็สามารถ ผ่านมาได้และได้
เป็นตัวอย่างดี ๆ ให้กับรุ่นน้องอีกต่อไป”	น้อง
มัด	และน้องเต้ย	เล่าถึงประโยชน์ที่ได้รับจาก
การเข้าร่วมการแข่งขัน	และสามารถน�าเอา
ประสบการณ์การแข่งขันไปต่อยอดได้อย่างไร

  “ถ้าถามว่าพวกผม ๒ คน น�าความรู้
จากการเรียนมาปรับใช้อย่างไรกับการแข่งขัน 
ผมว่าพวกผมได้น�ามาใช้ได้อย่างครบถ้วยเลย
ครับ ซ่ึงจะเกี่ยวข้องกับขั้นตอนการออกก�าลัง
กายทั้ง ๓ ขั้นตอน ซึ่งสามารถน�าไปใช้กับการ
อบอุน่ร่างกายโดยการยดืกล้ามเนือ้ก่อนแข่งขนั
เพราะทุกครั้งในการเรียนพลศึกษาจะต้องมี
การอบอุน่ร่างกายก่อนเสมอและในการแข่งขัน
จะต้องใช้การทรงตัวในการโยนลูกเปตอง ซึ่ง
จะเกี่ยวข้องกับทักษะทางกลไกที่เรียนมาและ
การเคลื่อนไหวร่างกาย พวกผมขอขอบคุณ
คณาจารย์ทีถ่่ายทอดความรูใ้นทกุ ๆ  ด้าน ตัง้แต่
การซ้อม การดูแล และการให้ค�าปรกึษาต่าง ๆ  

ที่เกี่ยวกับการแข่งขันครับ”
  “หลังจากแข่งขันในครั้งนี้ต่อไปจะ

เป็นรอบระดับประเทศครับ ซึ่งจะเจอกับทีมที่
เก่ง และประสบการณ์เยอะครับ พวกเรา ๒ 
คน จะต้องตั้งใจในการฝึกซ้อมมากข้ึน พูดคุย
ปรึกษากันในระหว่างเกมการแข่งขันมากขึ้น 
และจะต้องมสีมาธมิากข้ึนด้วยครบั เพราะพวก
เรามีความคาดหวังจากการแข่งขันในรายการ
นีท้ีเ่หมอืนกันว่าจะคว้าเหรยีญทองกลบัมาฝาก
พี่ น้อง ชาวจันทรเกษมให้ได้ครับ พวกผมจะ
ท�าให้เต็มที่และสุดความสามารถของผมครับ” 
น้องมดั	และน้องเต้ย	เล่าถงึการแข่งขนัในรอบ
ต่อไป	และความคาดหวังจากการแข่งขัน

  จบลงไปแล้วนะครับส�าหรับบท
สัมภาษณ์ของน้องมัด และน้องเต้ย นักกีฬา
เปตอง ที่สามารถคว้าตั๋วเข้าสู ่รอบระดับ
ประเทศ ในรายการกีฬามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 
๔๗ ในประเภทกีฬาเปตองครับ ถือได้ว่าน้อง 
ๆ ทั้งคู่เก่งมาก ๆ ทางทีมงานจันทร์กระจ่าง
ฟ้า เป็นก�าลงัใจให้กับน้อง ๆ  ทัง้ ๒ คน ให้คว้า
รางวัลกลับมาสู่รั้วมหาวิทยาลัยเราครับ

พวกผมคิดว่ากีฬาเปตอง
ถือว ่า เป ็นพื้นฐานของกีฬา
ประเภทอื่น ๆ  ท่ีออกก�าลังกาย
ในช่วงเริ่มต้น ค่อยเป็นค่อยไป 
เหมือนการอบอุ่นร่างกายไม่
หักโหมเหมือนกีฬาประเภทอื่นที่
ต้องใช้ก�าลังมาก ลักษณะของ
การเล่นเป็นการเสริมสร้างแนว
ความคิดและสติปัญญาของผู้
เล่น และกีฬาเปตองยังสามารถ
สร้างประโยชน์ให้กับร่างกาย
ด้วยครับ ทั้งด้านร่างกาย สติ
ปัญญา ด้านสมาธิ และด้าน
สังคมครับ
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พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำาปี ๒๕๖๒

เพ่ือน้อมนำาถวายพระสงฆ์จำาพรรษากาลถ้วนไตรมาศ 
ณ วัดเสมียนนารี พระอารามหลวง เมื่อวันที่ ๒๒ - ๒๓ ตุลาคม ที่ผ่านมา
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เทศน์มหาชาติน้อมเกล้าฯ ถวายเป็นพระราชกุศล 
แด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ ห้องประชุมจันทร์จรัส ชั้น ๓ อาคารส�านักงานอธิการบดี เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ท่ีผ่านมา



๘ ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๑๐ ประจำาวันที่ ๑๑ - ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

งานนิทรรศการจัดแสดงการผลิตสิ่งพิมพ์จีนสัญจร 
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ ๓

ณ ห้องประชุมชั้น ๘ อาคารจันทรา - กาญจนาภิเษก เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ที่ผ่านมา 


